
รายงานการประชุม สภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธิ์  ประธานสภาวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองค า  กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร   กรรมการ 
๕. นายปรเมศวร์   พืชผักหวาน  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์  เลขานุการ 
๗. นายวันเฉลิม     สว่างไสว  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 
๘. นางฐาปนีย์    แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ 

ผู้มาประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
๑. ศาสตราจารย์ชมนาด    กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ข าคม  พรประสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์คณพล  จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์   กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายไพโรจน์   ทองค าสุก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์   กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย รัตนพันธ์  กรรมการ 
๑๑. นายจ าเริญ   แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
๑๒. นายชูเกียรติ   สุทิน   กรรมการ 
๑๓. นายกิตติศักดิ ์   สินธุโคตร  กรรมการ 
๑๔. นางสาวปัญจพร   อะโนดาษ  กรรมการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
๑. ศาสตราจารย์ชาติชาย   ณ เชียงใหม ่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ   เถาทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายจรัญ    หนองบัว  กรรมการ 



๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  เอมโอด   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกต ุ   รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดีชนก คชเสนี   อาจารย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
     ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - ไม่มี - 
 
  ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ  ขออนุญาตผู้ที่ไม่ได้เป็น
กรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดีชนก  คชเสนี   อาจารย ์
มติสภาวิชาการ   อนุญาต 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
  ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 ข้อเท็จจริง 
 การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้น า
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภา
สถาบัน มาใช้บังคับใช้โดยอนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ 
“กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่
นั้น สุดแล้วแต่มติของที่ประชุมจะพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาด” 
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติสภาวิชาการ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑ การพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)  

ข้อเท็จจริง 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้ส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต       
ในภาคการศึกษาปลาย (ครั้งที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๑๒ ราย ดังนี้ 
    ๑) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบ 
๑.๑ จ านวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
    ๒) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบ 
๒.๑ จ านวน ๖ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
    ๓) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบ 
๑.๑ จ านวน ๒ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
    ๔) หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) แบบ 
๒.๑ จ านวน ๓ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๙ ข้อ ๕๒  
 กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
 - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จ านวน ๑๒ ราย 

 มติสภาวิชาการ     เห็นชอบ รายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒ ) จ านวน ๑๒ ราย 
 
 ๓.๒ การพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔)    
  ข้อเท็จจริง   
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร      
ศิลปมหาบัณฑิต ในภาคการศึกษาปลาย (ครั้งที่ ๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๑๑ ราย ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
จ านวน ๔ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  ๒) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
จ านวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  ๓) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 



๒๕๕๘) จ านวน ๓ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๖  
  ๔) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
จ านวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  ๕) หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) 
จ านวน ๒ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
  โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ ข้อ ๓๓ และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์      
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๙ ข้อ ๕๒ 
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  
  - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) จ านวน ๑๑ ราย 
 มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ รายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) จ านวน ๑๑ ราย 
 
 ๓.๓ การพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี        
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) 
  ข้อเท็จจริง 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัยและคณะกรรมการ
ตรวจสอบผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  ในภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษาที่ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) ตามหลักสูตรที่สถาบันฯ ก าหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด 
๙ การส าเร็จการศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  -  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต      
พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ประเด็นที่เสนอที่ประชุม  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) จ านวน ๔๘ ราย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
  ๑. เอกสารหน้า ๒๒ – ๒๔ ที่แสดงจ านวนของนักศึกษาทั้งหมด สถาบันรับเข้ามา 
๑,๙๐๘ คน แต่มีการพ้นสภาพ ลาออก โอนย้าย ๑,๒๓๗ คน ข้อมูลนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ อย่างเช่น คณะศิลป
วิจิตร ข้อ ๑.๑สาขาวิชาศิลปไทย แขนงวิชาจิตรกรรมไทย รับเข้ามา ๔๙ คน พ้นสภาพ ลาออก โอนย้าย     ๔๗ 



คน เหลือแค่ ๒ คน ส าเร็จการศึกษา ๑ คน ไม่ส าเร็จการศึกษา ๑ คน ข้อมูลนี้ถูกต้องใช่หรือไม่ ถ้าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องแสดงว่าสถาบันก าลังอยู่ในขั้นวิกฤตมาก 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธาน ชี้แจงว่า เนื่องจากเกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการพ้นสภาพของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าข้อมูลน าจ านวนของนักศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๔   ที่ส าเร็จการศึกษา ๓ ปีครึ่งมารวมอยู่ในการพ้นสภาพด้วย เพราะในระเบียบก าหนดว่าการพ้นสภาพ
ของนักศึกษาหมายรวมถึงการส าเร็จการศึกษาด้วย เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าข้อมูลจึงน ามานับรวมกันท าให้เกิดความ
ผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว 
  มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ รายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) จ านวน ๔๘ ราย 
 
 ๓.๔ การพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที ่๔)  
  ข้อเท็จจริง 
  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ได้ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาปลาย (ครั้งที่ ๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๑ ราย ได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ ข้อ ๓๓  
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) 
จ านวน ๑ ราย 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
  ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่สถาบันปรับปรุงและได้รับการอนุมัติ
จากสภาสถาบันแล้ว เริ่มเปิดรับสมัครแล้วหรือไม่ และมีผู้สนใจมาสมัครมากหรือน้อยเพียงใด ทางสถาบันได้รับ
ผลกระทบจากการประกาศของคุรุสภาหรือไม่ ในเรื่องที่ไม่มีวุฒิครูก็สามารถเป็นครูได้ แต่ต้องผ่านการอบรม
ของ คุรุสภา ซึ่งตอนนี้หลาย ๆ แห่งก าลังได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาริศา  ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางสถาบัน
ได้มีการเปิดรับสมัครรอบแรกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สนใจมาสมัครเรียนจ านวน ๑๘ คน สาเหตุอาจเกิดจาก         
การประชาสัมพันธ์ที่ล่าช้า ซึ่งในขณะนี้ก าลังเปิดรับสมัครรอบที่สองอยู่ 
  ๒. ตอนนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออก
กฎหมายใหม่และมีประกาศชัดเจนเรียบร้อย แต่ปัญหาของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกันตอนนี้พบว่า อว.เริ่ม
ด าเนินการตรวจหลักสูตรใหม่โดยใช้กฎหมายใหม่ของกระทรวง แต่สภาวิชาชีพยังเป็นเกณฑ์เก่า หากคุรุสภา
ปรับเกณฑ์ใหมเ่สร็จสมบูรณ์แล้ว คงจะต้องปรับหลักสูตรอีกครั้งแต่จะเป็นการปรับเพียง สมอ ๐๘ คือการปรับ
เล็กน้อย เพ่ือไปเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งหลายสถาบันตอนนี้ก็ประสบปัญหาเดียวกัน คือเปลี่ยนเฉพาะ 



TQF ทั้ง ๔ ตัว แต่ตัวเกณฑ์คุรุสภายังไม่ออกมาใหม่อย่างเป็นทางการเลยใช้เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นปี ๒๕๖๕ อยู่
ทั้งหมดในตอนนี ้
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธาน  ชี้แจงว่า สาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ตอนนี้มีผู้สนใจมาสมัครเรียนน้อยเนื่องจากว่า หลักสูตรของสถาบันยังอยู่ระหว่างการด าเนินการรับรอง
หลักสูตรของคุรุสภา หลักสูตรจึงยังไม่มีปรากฏขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของคุรุสภา ส่งผลให้นักศึกษามีความกังวลว่า
หลักสูตรของสถาบันที่ปรับปรุงนั้นจะได้รับการรับรองจากคุรุสภาหรือไม่ ซึ่งสถาบันได้มีการสอบถามไปที่     
คุรุสภาแล้วได้รับค าตอบว่า เกณฑ์การรับรองของคุรุสภายังไม่เสร็จแต่ทางคุรุสภาก็ยินดีที่จะรับรองหลักสูตรให้
สถาบันไปก่อนโดยจะรับรองให้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ 
  ๓. ประเด็นที่น าเสนอนี้ไม่ใช่เพ่ือต้องการทราบว่าหลักสูตรจะได้รับการรับรองหรือไม่ 
เพียงแต่ต้องการที่จะเน้นย้ าในเรื่องของที่คุรุสภาประกาศออกมาว่าผู้ที่จะสอบบรรจุเป็นครูไม่จ าเป็นต้องมี     
วุฒิครูก็สามารถสอบบรรจุได้ จะส่งผลกระทบต่อหลักสูตรมากหรือน้อยเพียงใด รวมถึงต้องการแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว  
  รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ชี้แจงว่า ทาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไม่ได้ดูในศาสตร์ของสาขาวิชาชีพที่เป็นเงื่อนไข
ของครู สิ่งที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวมานั้นเป็นการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภา ทาง อว. จะดู
มาตรฐานเพียงส่วนหนึ่งของวิชาชีพเท่านั้น แต่เมื่อคุรุสภาไม่มีการปิดก้ันและเปิดโอกาสแบบนี้ สถาบันต่าง ๆ ที่
ได้รับผลกระทบควรจะต้องเรียกร้องเพ่ือให้คงไว้ซึ่งศักดิ์ของปริญญาและวิชาชีพ ขอน าเรียนว่าจากข้อมูล
พ้ืนฐานย้อนหลัง ๑๐ ปี ปรากฏว่าผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิชาชีพครู สาขาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
ไม่ได้เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศไทย แต่สิ่งที่ขาดแคลนคืออัตราการบรรจุในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จะรับ
บุคคลเหล่านี้เข้าไปท างาน ฉะนั้นวิธีการออกนโยบายเช่นนี้ จึงขัดแย้งกับข้อมูลสถิติดังกล่าว ดังนั้นคณบดี
ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม จะต้องชี้แจงและสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่
รุนแรงในเชิงวิชาชีพให้คุรุสภาทราบ 
  นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม  คณบดีคณะศิลปศึกษา  ชี้แจงว่า จากที่ทุกท่านได้
รับทราบข่าวเรื่องผู้ที่ไม่มีวุฒิครูสามารถสอบบรรจุเป็นครูได้นั้น อันที่จริงคือทางคุรุ สภาได้จัดหลักสูตรอบรม    
๗ โมดูล คือ บทเรียนแกนกลางที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูที่อยู่ในระบบของคุรุสภาอยู่แล้ว คือผู้ที่สอนในโรงเรียนที่
ได้รับใบอนุญาตสอนอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่ได้หมายรวมถึงบุคคลที่จบการศึกษาใหม่และ
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูทั่วไป ซึ่งทางคุรุสภาต้องการที่จะแก้ปัญหาบุคคลที่ค้างอยู่ในระบบหลายหมื่นคน
เหล่านี้ให้ได้รับการบรรจุทั้งหมด การจัดอบรมหลักสูตร ๗ โมดูลนั้นจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ซึ่งหลักสูตรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ช่วงแรกอาจจะได้รับ
ผลกระทบมากแต่เมื่อมีการอบรมออนไลน์แล้วผู้เรียนจะทราบว่าการเรียนออนไลน์มีความยากกว่าที่เข้ามา
เรียนในห้องเรียน เนื่องจากการเรียนในห้องเรียนอาจารย์ผู้สอนจะจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย วิธีที่จะวัด
ประเมินผลการเรียนก็มีหลายรูปแบบเอ้ือต่อการจัดการเรียนของผู้เรียนที่มีความหลายหลาย แต่ส าหรับการ
เรียนออนไลน์ ๗ โมดูล ทางคุรุสภายังไม่ได้ออกรูปแบบการเรียนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมอาจจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้เรียน 
  มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ รายชื่อและคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) จ านวน ๑ ราย
   
 



   
 ๓.๕ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องด้วยคณะศิลปวิจิตร ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) 
เนื่องจากนายพิพัฒน์  จรัสเพ็ชร ต าแหน่ง อาจารย์ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากนายพิพัฒน์  จรัสเพ็ชร ต าแหน่ง อาจารย์ เป็น นางสาวอัน
นาลิน  สังข์ศิริ ต าแหน่ง  อาจารย์  
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) 
  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
  ๑. สถาบันควรจัดท าข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ว่ามีการด าเนินการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจ านวนเท่าใด และยังคงเหลืออีกมากน้อย
เพียงใดที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ านวนที่คงเหลือนั้นสถาบันมีการวางแผนการด าเนินไว้อย่างไรและสามารถ
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นได้เม่ือใด 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา  เอ่ียมยี่สุ่น  รองประธาน ชี้แจงว่า ข้อมูลที่น าเสนอวันนี้
จะเป็นในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ อว. อยู่แล้ว แต่ที่สถาบันประสบ
ปัญหาอยู่คือ วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศซึ่งเดิมให้ครูรับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์ แต่ปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปลี่ยนแล้วตอนนี้จึงเหลืออีกเพียงหนึ่งวิทยาลัยเนื่องจากว่าอาจารย์ที่จะให้รับผิดชอบหลักสูตรยังรอ
เผยแพร่ผลงานอยู่ ส่วนรายละเอียดแผนการด าเนินการต่างๆ จะน าเสนอให้คณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
ในการประชุมครั้งหน้า 
  ๒. หากจะน าข้อมูลเสนอในคราวหน้าขอให้ท าข้อมูลทั้งหมดแบบครบถ้วนชัดเจน เช่น 
อาจารย์ที่จะมารับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๕ คนเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดหรือไม่ ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ให้ท า
เครื่องหมายถูก หากมีส่วนใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ท าเครื่องหมายผิด เพ่ือคณะกรรมการสภาวิชาการจะได้
ให้ค าปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 
  ๓. เอกสารหน้า ๓๗ – ๓๘ ด้านบนหัวตารางระบุว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้อง
แก้ไขเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๕) 
 
 



 ๓.๖ การพิจารณาขอปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยนาฏศิลป 
  ข้อเท็จจริง 

ตามที่วิทยาลัยนาฏศิลป จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมีแผนรับนักศึกษา จ านวน ๕๐ คน แบ่งเป็น วิชาเอก
ดนตรีไทย จ านวน ๓๐ คน และวิชาเอกดนตรีสากล จ านวน ๒๐ คน ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปได้ด าเนินการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผลการรับนักศึกษา มีจ านวนนักศึกษาที่ประสงค์เข้า
ศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) วิชาเอก
ดนตรีไทยมากกว่าแผนรับนักศึกษาที่ก าหนด วิทยาลัยนาฏศิลปจึงขอปรับแผนรับนักศึกษา ดังนี้ 

๑. วิชาเอกดนตรีไทย ขอปรับเพ่ิม ๕ คน จากเดิม ๓๐ คน เป็น ๓๕ คน 

๒. วิชาเอกดนตรีสากล ขอปรับลด ๕ คน จากเดิม ๒๐ คน เป็น ๑๕ คน 

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ ปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต (๔ ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของวิทยาลัยนาฏศิลป 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
๑. สถาบันต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนตามเกณฑ์คุรุสภา ซึ่ง

ก าหนดให้มีผู้เรียนจ านวน ๓๐ คน ต่อ ๑ ห้อง และจะมีการจัดห้องเรียนในการเรียนสาขาวิชาชีพครูอย่างไร 
สาขาวิชาเอกอย่างไร ต้องปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด โดยเพ่ิมข้อมูลในหัวข้อการจัดห้องเรียน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ การปรับแผนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๔ 
ปี) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของวิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีข้อเสนอแนะให้
เพ่ิมเติมรายละเอียดในการจัดห้องเรียน 
  
 ๓.๗ การพิจารณาของดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยวิทยาลัยช่างศิลป มีความประสงค์งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีความประสงค์งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๖๖ เพ่ือปิดหลักสูตรถาวร ดังนี้   
  ๑. วิทยาลัยช่างศิลป  
  ของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ต่อเนื่อง) เนื่องจาก
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๒. คณะศิลปนาฏดุริยางค์  
 ของดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยท าการสอน ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เพ่ือเตรียมการปิดหลักสูตรถาวรหลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษาครบทุกคน     
   



 กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบ งดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของวิทยาลัย  
ช่างศิลป และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ การงดรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของวิทยาลัย    
ช่างศิลป และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
 
 ๓.๘ การพิจารณาขอความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรให้ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
  ข้อเท็จจริง 
  ด้วยคณะกรรมการเลือกสรรบุคคลให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ได้ด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล จากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด ๑๔ ท่าน ได้รับการพิจารณาให้
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จ านวน ๖ ท่าน แบ่งออกเป็น ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน ๔ ท่าน และ
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ านวน ๒ ท่าน  
  กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
  - ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรให้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
 ๑. ข้อมูลของผู้ที่ ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์แต่ละสาขา ควรปรากฏเฉพาะข้อมูล
คุณประโยชน์ของสาขาวิชาที่ได้รับเท่านั้น อาทิเช่น นายชวน หลีกภัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
ผลงานที่น ามาเสนอควรจะเน้นไปทางด้านทัศนศิลป์เป็นหลัก เพ่ือให้สภาสถาบันทราบถึงความโดดเด่นทางด้าน
ทัศนศิลป์ของท่าน ไม่ให้เกิดข้อสงสัยในการพิจารณาอนุมัติ อีกหนึ่งท่านคือ นายสิริชัยชาญ  ฟักจ ารูญ ท่านเคย
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ควรใส่ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนของการท าคุณประโยชน์ต่อ
สถาบันด้วย  
 ๒. เกณฑ์ในการพิจารณาระหว่างการให้ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเป็นเกณฑ์เดียวกัน
หรือไม่ หากเป็นเกณฑ์เดียวกันควรปรับใหม่แบ่งแยกเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจนว่าต้องมีคุณสมบัติพิเศษแบบ
ใดจึงจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือคุณสมบัติแบบใดที่จะได้รับปริญญามหาบัณฑิต เนื่องจากอาจมีประเด็น
ปัญหาตามมาได้ว่าในเมื่อเกณฑ์การพิจารณาเหมือนกันแล้วสถาบันตัดสินอย่างไรว่าท่านใดควรได้รับดุษฎี
บัณฑิตหรือมหาบัณฑิต 
 นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  ประธานสภาวิชาการ ชี้แจงว่า เกณฑ์การพิจารณามีความ
แตกต่างกัน ระดับดุษฎีบัณฑิตจะมีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้นมากกว่าระดับมหาบัณฑิต รวมถึงระดับคะแนน
ที่ผ่านเกณฑ์ในการได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ก็มีความแตกต่างกันด้วย 



 รองศาสตราจารย์วรินทร์พร  ทับเกตุ  รองอธิการบดี ชี้แจงว่า การพิจารณาในส่วนของ
กิจกรรมการท าคุณประโยชน์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะมีความเข้มข้นมากกว่า แต่ในเอกสารที่น ามาเสนอ
สภาวิชาการวันนี้อาจจะยังไม่ชัดเจน จะน าไปปรับแก้ไข 
 ๓. การน าเสนอข้อมูลให้สภาสถาบันพิจารณา ควรระบุไว้ในรายงานการประชุมสภา
วิชาการด้วยว่าเกณฑ์ของดุษฎีบัณฑิตมีอะไรบ้างมีความเข้มข้นอย่างไร และแยกออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน 
สภาสถาบันจะได้ทราบว่าคณะกรรมการสภาวิชาการได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามข้อมูลที่ปรากฏให้
คณะกรรมการสภาสถาบันพิจารณาอนุมัติ  
 ๔. รายงานการประชุมของคณะกรรมการเลือกสรรฯ ครั้งหน้า ควรน าเรื่องเข้ามาเพ่ือ
พิจารณาแต่ไม่ต้องน าส่งเอกสารและข้อมูลให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า เนื่องจากมี รายชื่อของผู้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาด้วย หากข้อมูลรั่วไหลออกไปเกรงว่าอาจมีผลกระทบทางด้านจิตใจของอาจารย์ท่านนั้น 
หรืออาจจะท าเป็นวาระลับและไม่ต้องปรากฏในรายงานการประชุม 
 ๕. ขอเพ่ิมเติมความส าคัญของนายชวน หลีกภัย ที่ เกี่ยวกับด้านทัศนศิลป์ คือ 
นิทรรศการที่ท่านจัดแสดงเก่ียวกับด้านทัศนศิลป์มีจ านวนมาก รวมถึงเคยจัดแสดงผลงานเดี่ยวที่คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ อีกท้ังยังเคยได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย 
 มติสภาวิชาการ    เห็นชอบ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรให้ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๖ ราย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๔.๑ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์  เลขานุการ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ก าหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี (ศาลายา) 
    มติสภาวิชาการ    รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น. 
 

นางฐาปนีย์  แทนวันดี   ผู้บันทึก 
นายวันเฉลิม  สว่างไสว   ผู้บันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ ผู้ตรวจ 


